



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ฉบับที่ ๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: naleng๑๐๑@hotmail.com



โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด :

วันที่ ๘ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเสพติด หลักสูตรเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดย ในวันที่ ๘
พฤษภาคม ๒๕๖๒ จัดการอบรมภาคทฤษฎี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เข้าร่วมกิจกรรม ให้ความรู้ตามหลักสูตร ณ ไทยเอเชีย โกลเด้นซี
รีสอร์ท อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เยี่ยมชมและเข้ารับการอบรม การบริหารจัดการขยะและการรักษา
สิ่งแวดล้อม ณ ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสุข บริษัทอิชิตัน จำกัด (มหาชน)



ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ฯ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง โดยมีสาระสำคัญ พิจารณา เพิ่มเติม แก้ไข ร่างแผนพัฒนาฯ ตามข้อมูลที่ได้รับจากดำเนินการประชาคมรับฟังความต้องการของประชาชน



ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านแห่ : วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านแห่ หมู่ที่ ๑,๒,๘,๙ และ ๑๐ จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านแห่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อ แบ่งงาน มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบต่างๆ พร้อม การจับสลากเพื่อจัดลำดับขบวนบั้งไฟและกรอทรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฯ



กิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ: วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร อบต.นาเลิง สมาชิก สภาฯ อบต.นาเลิง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ร่วมกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยร่วมปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะประโยชน์ ดอนปอหุ หมู่ที่ ๒



การประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมแพนท้องถิ่น: วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมแพนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายกองตรีปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ และกำนันในเขตตำบลเสลภูมิ ฯลฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว



จัดการประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ : วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ เพื่อพิจารณา หลักเกณฑ์และงบประมาณการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่บ้านคิ่งสะอาด หมู่ที่ ๕ มีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕ หลังคาเรือน พร้อมออกแจกจ่ายสังกะสี และอุปกรณ์ซ่อมแซมในวันดังกล่าว



การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินและให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน: วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินและให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ที่ ๑๐ โดยได้ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่และตรวจสอบสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ณ บ่อกำจัดขยะบ้านแห่ หมู่ที่ ๒ และ บ่อกำจัดขยะ บ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่ ๔



บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหอม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรภณธ์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และนางสาวนิตินันต์ กลางบุรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง